

CHÚA NHẬT, Ngày 24 Tháng 11, 2024 Mừng Kính Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Khi tôi còn bé ở Burlington, Vermont, ba tôi có một người bạn tốt tên Phil, chủ một cửa tiệm bán đồ thể thao. Tôi yêu thể thao nên việc dạo quanh những lối đi chứa đầy kho báu đồ thể thao là một niềm vui vô bờ bến. Một buổi chiều nọ, chúng tôi đang đi mua một chiếc găng tay bóng rổ. Ba tôi nói với tôi: "Này Johnny, con có thấy người đàn ông vừa bước vào cửa tiệm không? Đó là bác Phil." Tôi nhớ mình đã bị mê hoặc và có chút sợ hãi. Tôi nhớ mình đã nghĩ: "Người đàn ông đứng đằng kia phụ trách mọi việc trong cửa hàng này!" Ông ấy thống trị mọi quả bóng, giày thể thao, áo thi đấu và áo thể thao. Bác Phil đã trở thành một người bạn trong gia đình. Và bác ấy là một người chủ tốt. Cửa tiệm càng ngày càng phát triển và tôi càng cảm thấy bình yên hơn mỗi lần đến đó. Tôi cảm thấy như có một niềm hy vọng mới và thậm chí là trách nhiệm giúp đỡ cửa hàng phát triển.

Nói rằng Chúa Kitô là Vua vũ trụ có nghĩa là Chúa Giêsu có thẩm quyền tuyệt đối trên mọi sự trong vũ trụ. Điều đó sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc và say mê. Ngài phụ trách. Thế giới và mọi sự trong đó cuối cùng đều là của Ngài. Nhận ra rằng Ngài biết và yêu thương chúng ta sẽ khiến chúng ta cũng cảm thấy bình yên sâu sắc khi được trở thành một phần trong vũ trụ của Ngài. Điều này khiến chúng ta muốn vương quốc của Ngài phát triển, đóng một vai trò có trách nhiệm nào đó trong vương quốc đó.

Chúng ta thúc đẩy vương quốc của mình bằng cách quảng bá sự thật. Chúa Kitô Vua tuyên bố: "Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi". Trong cửa hàng của Phil, đó là sự thật về thể thao.

Trong thế giới của chúng ta, tất cả đều nói về sự thật của mọi tạo vật, đặc biệt là phẩm giá của con người, được tạo nên bởi Thiên Chúa yêu thương và cho chúng ta. Hãy vui mừng vì chúng ta biết vị vua thực sự và cam kết mang lại sự hưng thịnh cho vương quốc của Ngài.

— LM. John Muir ©LPi chia sẻ về Gioan 18:33b-37



**ĐỨC GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA
VUA VŨ TRỤ**

VUA VŨ TRỤ

Phi-la-tô hỏi Chúa rằng:

Là Vua Do-thái, vinh thăng thế trần.

Nhân dân, Thượng Tế quần thần,
Toàn dân Do-thái, trao phần xét suy.

Quan hỏi: Ông đã làm gì?

Giê-su đáp lại, cũng tùy quý quan.

Nước tôi không thuộc thế gian,
Chốn này trần thế, lan tràn đấu tranh.

Quyền uy chỗ đứng tranh dành,
Vua quan chiến đấu, xây thành lập công.

Tò mò quan hỏi viễn vông,

Ông là Vua hả? Sao không có người.

Thật, quan nói đúng từng lời.

Tôi là Vua Cả, cao vời linh thiêng.

Chứng minh chân lý cao thiên,

Muốn nghe sự thật, Chúa Chiên gọi mời.

(Lm. Trần Việt Hùng chia sẻ về Gioan 18:33b-37)



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI MỘT, 2024

Cầu cho những ai đã mất con

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bậc cha mẹ đang đau buồn trước cái chết của con mình tìm được sự nâng đỡ của cộng đoàn và cảm nghiệm sự bình an và an ủi trong tâm hồn từ Chúa Thánh Thần.



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

Chủ Nhật Mừng 1Tháng 12, 2024 : ÔB Nguyễn V.Ty dâng của lễ

◇ Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 12: Thứ Sáu Đầu Tháng
Cộng đoàn sẽ có Châu Thánh Thể vào lúc 6 giờ 30 chiều
và Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại nhà nguyện.

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



KÍNH CHÚC QUÝ VỊ,
LỄ TẠ ƠN ẤM CÚNG, HẠNH PHÚC
VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG AN THIÊN CHÚA

**THÁNH LỄ TẠ ƠN CHUNG - ĐA VĂN HÓA sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ tối
THỨ TƯ, Ngày 27 Tháng 11, 2024**

Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**



Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone

951-689-8921 # 100

để lấy hẹn hay

để biết thêm chi tiết.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Nov. 16 & Nov. 17, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,005.50

Qua trang mạng: \$ 2,025.00



Quý vị có thể dâng cúng qua
trang mạng :

www.olphriverside.org

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vĩnh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường